

**สรุปสาระสำคัญจากการประชุมคณะกรรมการนโยบาย
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๗**
วันพฤหัสบดีที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗
ณ ห้องสัมมนา ๓ ชั้น ๓ อาคารศูนย์การเรียนรู้
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.)

เรื่อง	สรุปสาระสำคัญ/ข้อสังเกต/มติที่ประชุม
๑. แต่งตั้งสมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการรุ่นที่ ๗	<p>ตามที่สมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ รุ่นที่ ๖ ได้ครบวาระเมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ นั้น คณะกรรมการสรรหากลางได้ทำหน้าที่เพื่อสรรหามาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการตามกระบวนการสรรหาที่กำหนดในระเบียบองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา และวิธีการดำเนินการของสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ พ.ศ. ๒๕๖๗ เสร็จสิ้นแล้ว โดยได้พิจารณาคัดเลือกรายชื่อบุคคลที่ได้รับการสรรหาจากคณะกรรมการสรรหาระดับภูมิภาค จำนวนภูมิภาคละ ๘ คน ให้เหลือภูมิภาคละ ๕ คน เพื่อเสนอคณะกรรมการนโยบายเพื่อพิจารณาแต่งตั้งพร้อมจัดทำบัญชีรายชื่อบุคคลที่ไม่ได้รับการคัดเลือกภูมิภาคละ ๓ คน เป็นรายชื่อสำรองเรียงตามลำดับ เพื่อเสนอคณะกรรมการนโยบายรับทราบ พร้อมกันนี้ ได้นำเสนอผลการวิเคราะห์คุณสมบัติลักษณะสำคัญของผู้ผ่านการคัดเลือกทั้ง ๕๐ คน และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกระบวนการสรรหามาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ และการดำเนินงานของสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ</p> <p>ที่ประชุมชื่นชมและขอบคุณคณะกรรมการสรรหากลางที่ได้ดำเนินการสรรหามาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการจนเสร็จสิ้นโดยสมบูรณ์และครบถ้วน ถึงแม้จะเป็นการสรรหาครั้งแรกตามระเบียบองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา และการดำเนินการของสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ พ.ศ. ๒๕๖๗ แต่สามารถสรรหาผู้ผ่านการคัดเลือกที่มีคุณสมบัติดีและเหมาะสมที่จะแต่งตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ซึ่งจะช่วยให้การปฏิบัติหน้าที่ของสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการเป็นไปตามเจตนารมณ์ตามที่ระเบียบกำหนดไว้ พร้อมกันนี้ ได้มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none">๑. ให้ทำหนังสือขอบคุณคณะกรรมการสรรหากลาง และคณะกรรมการสรรหาภูมิภาค พร้อมแนบเอกสารที่เกี่ยวข้องและผลการวิเคราะห์คุณสมบัติสำคัญของผู้ผ่านการคัดเลือกทั้ง ๕๐ คน รวมถึงให้ทำหนังสือขอบคุณผู้สมัครที่ไม่ผ่านการคัดเลือกด้วย๒. ฝ่ายบริหารควรต่อยอดสร้างเครือข่ายและหาแนวทางการดำเนินงานร่วมกับบุคคลที่สมัครและไม่ได้รับการคัดเลือกเป็นสมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ รวมถึงคณะกรรมการสรรหาทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหากลาง เพื่อสร้างเครือข่ายและเกิดการประสานความร่วมมือที่ดีต่อไปในอนาคต๓. ในกระบวนการสรรหามาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการครั้งต่อไป ควรกำหนดให้ประธานหรือตัวแทนของคณะกรรมการสรรหากลางรายงานผลการสรรหาต่อที่ประชุมคณะกรรมการนโยบาย ดังเช่นครั้งนี้ เพื่อจะได้รับทราบถึงกระบวนการทำงาน และได้ร่วมแลกเปลี่ยนเพื่อพัฒนาการดำเนินการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น๔. ให้ฝ่ายบริหารพิจารณาอัตรากำลังที่เหมาะสมของหน่วยสนับสนุนสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ รวมถึงการพัฒนาศักยภาพของทีมงานให้สามารถสนับสนุนการดำเนินงานของสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

เรื่อง	สรุปสาระสำคัญ/ข้อสังเกต/มติที่ประชุม
	<p>มติที่ประชุม ๑. แต่งตั้งสมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ จำนวน ๕๐ คน ประกอบด้วยสมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการจาก ๑๐ ภูมิภาค ภูมิภาคละ ๕ คน และมีวาระการดำรงตำแหน่ง ๓ ปี นับแต่วันที่ได้ประกาศแต่งตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ โดยมีอำนาจหน้าที่ตามเสนอ</p> <p>๒. รับทราบบัญชีรายชื่อสำรอง จำนวน ๓๐ คน ประกอบด้วยสมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ๑๐ ภูมิภาค ภูมิภาคละ ๓ คน โดยให้บัญชีรายชื่อสำรองมีระยะเวลาเท่ากับวาระการดำรงตำแหน่งของสมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการรุ่นที่ ๗ ที่ได้รับการแต่งตั้งตามข้อ ๑.</p> <p>๓. รับรองมติการประชุมวาระนี้ เพื่อให้ฝ่ายบริหารดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป</p> <p>๔. ให้ฝ่ายบริหารนำข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหากลาง และข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการ</p>
<p>๒. รูปแบบอาร์ตเวิร์คและเนื้อหาหนังสือรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ฉบับพิมพ์ ๑๖ หน้ารวมปก</p>	<p>ตามที่ฝ่ายบริหารได้นำเสนอโครงร่างการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานของ ส.ส.ท. ประจำปี ๒๕๖๖ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการนโยบาย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยที่ประชุมมติเห็นชอบโครงสร้างกองบรรณาธิการ และเห็นชอบรูปแบบการจัดพิมพ์ ๒ แบบ ได้แก่ รูปแบบหนังสือที่สั้นกระชับ และรูปแบบดิจิทัล และเห็นชอบโครงร่างการจัดทำหนังสือรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี ๒๕๖๖ โดยให้นำข้อสรุปและข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปดำเนินการ นั้น</p> <p>กองบรรณาธิการได้จัดทำรูปแบบอาร์ตเวิร์คและเนื้อหาหนังสือรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ฉบับพิมพ์ จำนวน ๑๖ หน้ารวมปก เสร็จสิ้น จึงขอให้คณะกรรมการนโยบายพิจารณา และส่งความเห็นให้กองบรรณาธิการก่อนตีพิมพ์เพื่อเผยแพร่ตามที่กฎหมายกำหนดต่อไป</p> <p>มติที่ประชุม รับทราบ และให้กรรมการนโยบายส่งความเห็นรายบุคคลที่เกี่ยวกับรูปแบบอาร์ตเวิร์คและเนื้อหาหนังสือรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ฉบับพิมพ์ ๑๖ หน้ารวมปก ให้ฝ่ายสนับสนุนคณะกรรมการและผู้บริหาร เพื่อรวบรวมส่งให้กองบรรณาธิการภายในวันจันทร์ที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อไป</p>
<p>๓. การดำเนินการของ ส.ส.ท. กรณีบริษัทซีพีแรม จำกัด โพสต์คลิปข่าวการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ที่มีโลโก้ของไทยพีบีเอส</p>	<p>ตามที่บริษัท ซีพีแรม จำกัด ได้โพสต์คลิปข่าวเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการโฆษณาโดยโลโก้ของไทยพีบีเอสทางมุมบนด้านขวา และตราสัญลักษณ์ฯ ๗๒ พรรษาทางมุมบนด้านซ้าย โลโก้ชื่อรายการ ข่าวดีของไทยพีบีเอสอยู่ทางมุมล่างด้านซ้าย เผยแพร่ทางช่องทางสื่อออนไลน์ต่าง ๆ ซึ่งสร้างความสับสนต่อสาธารณชน และก่อให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงของไทยพีบีเอส นั้น ในวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๗ ฝ่ายบริหารได้ออกแถลงการณ์ในกรณีดังกล่าว เพื่อชี้แจงต่อสาธารณะว่าได้ตรวจสอบแล้วพบว่า คลิปข่าวเหตุการณ์ที่เผยแพร่นั้นไม่ได้อยู่ในแผนการทำงาน ไม่ได้มีการผลิต และเผยแพร่ในทุกช่องทางของไทยพีบีเอส อีกทั้งยังเป็นคลิปข่าวที่เป็นการโฆษณาอันขัดต่อวัตถุประสงค์ตามพระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๑ และได้มีการทักท้วงรวมถึงมีหนังสือแจ้งไปยังผู้เผยแพร่ว่าให้หยุดการกระทำ โดยให้นำคลิปข่าวดังกล่าวออกจากการเผยแพร่ทุกช่องทาง และขอให้ผู้เผยแพร่ชี้แจงกรณีที่เกิดขึ้นให้สาธารณชนทราบโดยเร็ว ซึ่งหากผู้เผยแพร่ยังมีได้กระทำการใดๆ ภายในระยะเวลาอันควร ไทยพีบีเอสมีความจำเป็นต้องดำเนินการทางกฎหมายกับผู้เผยแพร่จนถึงที่สุดต่อไป</p>

เรื่อง	สรุปสาระสำคัญ/ข้อสังเกต/มติที่ประชุม
	มติที่ประชุม รับทราบ
๔. รับรองรายงานการประชุมและสรุปการประชุมคณะกรรมการนโยบาย	<p>๑. รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบาย ครั้งที่ ๙/๒๕๖๗ วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ และรับรองสรุปการประชุมคณะกรรมการนโยบาย ครั้งที่ ๙/๒๕๖๗ วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามเสนอ</p> <p>๒. รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบาย ครั้งที่ ๙/๒๕๖๗ วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ วาระ ๔.๓ หนังสืออุทธรณ์ และหนังสือร้องเรียน (วาระลับ) ตามที่ปรับแก้ไข</p>

หมายเหตุ

คณะกรรมการนโยบายพิจารณารายงานความคืบหน้าคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ และหนังสือร้องเรียน เป็นวาระลับ

องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย